



# CƠ QUAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUẬN CAM

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam

Phát Hành Ngay: Ngày 23 tháng 10, 2024

Liên hệ: HCA Communications  
[HCAComm@ochca.com](mailto:HCAComm@ochca.com)

## Bỏ Đi Thuốc Không Cần Thiết Một Cách An Toàn vào Ngày Thu Hồi Thuốc Kê Đơn Quốc Gia

(Santa Ana, California) – Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) mời cộng đồng tham gia Ngày Thu Hồi Thuốc Kê Đơn Quốc Gia vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại các địa điểm thuận tiện khắp Quận Cam (OC). Công chúng được khuyến khích bỏ đi các loại thuốc không cần thiết khỏi nhà như một biện pháp ngăn ngừa việc sử dụng thuốc sai mục đích. Các điểm thu gom gần đó có thể được tìm thấy tại: [www.DEATakeBack.com](http://www.DEATakeBack.com)

“Sự kiện này là cơ hội quan trọng để các thành viên trong cộng đồng bỏ đi những loại thuốc không sử dụng một cách an toàn, nhằm bảo vệ gia đình và bạn bè khỏi những nguy cơ tiềm ẩn,” **bác sĩ Veronica Kelley**, Giám đốc HCA, cho biết. “Việc sử dụng thuốc kê đơn sai mục đích có thể gây nguy hiểm như các chất cấm. Ngày Thu Hồi Thuốc Kê Đơn Quốc Gia là một sáng kiến quan trọng trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự an toàn và sức khỏe tại Quận Cam.”

Sáng kiến này giải quyết mối lo ngại về sức khỏe và an toàn công cộng. Ngày Thu Hồi Thuốc Kê Đơn Quốc Gia phù hợp với cam kết của HCA đối với sức khỏe cộng đồng Quận Cam, thúc đẩy việc xử lý thuốc có trách nhiệm để ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích và chống lại tình trạng nghiện opioid.

Ngày Thu Hồi Thuốc Kê Đơn Quốc Gia là lời nhắc nhở quan trọng về trách nhiệm chung của chúng ta trong việc giữ cho cộng đồng an toàn. Để tìm một điểm thu gom gần nhất, vui lòng truy cập trang web của Cơ Quan Phòng Chống Ma Túy (DEA) tại [www.DEATakeback.com](http://www.DEATakeback.com) hoặc gọi 1 (800) 882-9539. Dịch vụ thu gom hoàn toàn miễn phí và ẩn danh.

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực phòng chống lạm dụng thuốc ở Quận Cam hoặc tìm hiểu các phương án xử lý an toàn quanh năm, vui lòng truy cập: [www.ochealthinfo.com/adept](http://www.ochealthinfo.com/adept).

###